

Số 9488/CT-TT&HT

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 09 năm 2010

V/v thuế TNCN.

Kính gửi: Công ty TNHH U.A.C
Địa chỉ: Lô C2-CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương
MST: 3700663470

Cục Thuế có nhận công văn số 01/CV08-2010 ngày 20/8/2010 của Công ty đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 – Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “*Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hoá (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.*”

Vậy, trường hợp cá nhân ký hợp đồng thử việc dưới 3 tháng, nếu cá nhân có cam kết theo hướng dẫn nói trên thì Công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Sau thời gian thử việc mà cá nhân không tiếp tục làm việc tại Công ty thì Công ty không bị truy thu thuế TNCN của cá nhân nói trên. Cuối năm, Công ty phải có trách nhiệm quyết toán thu nhập của các cá nhân để cơ quan thuế làm cơ sở kiểm tra đối chiếu. Trường hợp phát hiện cá nhân có sự gian lận thì cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm, nhưng chỉ làm việc dưới 3 tháng rồi xin nghỉ việc thì Công ty phải thực hiện khấu trừ 10% và cấp chứng từ khấu trừ thuế để cá nhân tự quyết toán thuế.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;
P. TTHT;
Lưu HC-TV.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Đã ký : **Võ Thanh Bình**